

TỈNH ỦY TUYÊN QUANG
BAN DÂN VẬN

*

Số 234-CV/BDVTU
Về công tác triển khai các biện pháp
cấp bách phòng, chống dịch

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tuyên Quang, ngày 07 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh,
- Ban Dân vận các huyện ủy, thành ủy; Bộ phận tham mưu công
tác dân vận các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các Hội quần chúng cấp tỉnh.

Thực hiện Văn bản số 635-CV/TU ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch. Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Dân vận các huyện ủy, thành ủy; bộ phận tham mưu công tác dân vận các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các Hội quần chúng cấp tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau:

1- Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về chuyển hướng phòng, chống dịch theo phương châm mỗi xã, phường, thị trấn là một "pháo đài", mỗi người dân là một "chiến sỹ" trong công tác phòng, chống dịch; chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân. Phát huy tốt vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, trong đó có Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội; vai trò của khối dân vận cơ sở để thực hiện tốt nhiệm vụ chống dịch. Phối hợp với các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung cao nhất nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch; chăm lo, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân với tinh thần "trên hết, trước hết".

2- Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội quần chúng phát huy vai trò nòng cốt trong công tác thông tin, tuyên truyền đến người dân về tình hình, diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên cả nước nói chung và tình hình dịch bệnh tại tỉnh nói riêng với hình thức phù hợp, đảm bảo từ nguồn thông tin chính thống để "Dân biết - Dân hiểu - Dân tin - Dân theo - Dân làm". Hướng dẫn, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân chấp hành nghiêm các quy định, biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Kịp thời hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân, nhất là lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; các cán bộ, chiến sỹ, người làm việc tại các điểm chốt liên ngành ra, vào tỉnh.

3- Hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở huy động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia phòng, chống dịch. Định hướng nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, cản trở công tác phòng, chống dịch của các thế lực thù địch, phản động; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Tăng cường nắm tình hình cơ sở, nhân dân, công tác bảo đảm, phương án ứng phó về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh.

4- Phát huy vai trò của các Tổ Covid cộng đồng, phối hợp theo dõi, nắm tình hình quản lý nhân khẩu, khai báo y tế đối với công dân đi, đến, về địa phương, nhất là số công dân về từ vùng dịch, vùng nguy cơ có dịch quy định với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người". Chủ động phối hợp, xây dựng phương án ứng phó "4 tại chỗ" để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, cấp ủy các cấp. Sớm phát hiện và tham mưu, đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân và các điều kiện phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa phương.

5- Ban Dân vận các huyện ủy, thành ủy; bộ phận tham mưu công tác dân vận các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chủ động phối hợp nắm tình hình phòng, chống dịch ở cơ sở, việc triển khai giải pháp tiêm vắc - xin diện rộng, bảo đảm an toàn, đúng đối tượng; kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tiếp tục huy động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân quyên góp, vận động ủng hộ đáp ứng đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế, lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững ổn định tình hình, dư luận xã hội, xây dựng quyết tâm, tạo sự thống nhất cao trong công tác phòng, chống dịch.

6- Phối hợp kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tăng cường áp dụng chế tài xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thông tin sai sự thật, kích động, gây tiêu cực, các hành vi không tuân thủ, cản trở, chống đối công tác phòng, chống dịch theo quy định pháp luật.

Chủ động theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về Ban Dân vận Tỉnh ủy để tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

- Báo cáo nhanh tình hình Nhân dân, các vấn đề phức tạp nảy sinh tại những nơi nguy cơ nhiễm dịch (F0, F1, F2...), qua đồng chí Lãnh đạo hoặc cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy phụ trách, theo dõi địa bàn.

- Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với báo cáo kết quả công tác dân vận theo định kỳ hằng tháng (xây dựng 01 mục riêng) và báo cáo đột xuất khi cần thiết hoặc có yêu cầu.

Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Ban Dân vận TW Đảng (B/c),
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (B/c),
- Thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Lãnh đạo BDV Tỉnh ủy,
- Các phòng chuyên môn, BDV Tỉnh ủy,
- Lưu VT.

**K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Vương Thúy Hằng